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Góðan daginn

Mig langar að velta upp þeirri hugmynd að gera bílastæði í Hammersminni fyrir bíla sem annars stoppa í 
vegkantinum við húsaröðina þar. Bílastæðið gæti einnig nýst starfsfólki leikskólans en stæðin þar eru fá 
og þröng og oft mikið kaos á morgnanna og seinnipartinn þegar foreldrar skila börnum og sækja.

Hugmyndin að staðsetningu væri ca svona en útfærslan að sjálfsögðu gáfulegri.

Þarna þar sem ég teiknaði inn stæðið er 
hvorki gangstétt sem þyrfti að 
“skemma”/breyta né gróið land sem væri 
verið að fara yfir – eingöngu órækt og lítið 
notað landrými. 

Það er nefninlega ansi oft sem bílum er lagt 
óþarflega nálægt gagnbrautinni sem sést á 
myndinni sem skapar mikla hættu fyrir lítil 
börn á leið í og úr leikskóla. 

Með von um að erindinu sé vel tekið 
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